



ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)  
ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ รับสมัครสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ นั้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ  
ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏ  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประกาศ  
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ประกาศรับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น  
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ  
ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัคร  
สอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือหน่วยที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือ  
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กองบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ  
หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติม  
ต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและ  
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะแจ้ง  
ให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ <https://dspd.thaijobjob.com/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล)  
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน